

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ GIA NGHĨA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**

Số: 119/UBND- TNMT  
V/v trả lời đơn kiến nghị của  
bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết.

Gia Nghĩa, ngày 13 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết  
Địa chỉ: TDP 6, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa nhận được Đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, địa chỉ: Tổ dân phố 6, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Nội dung: Đề nghị cơ quan chức năng xem xét miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng.

Sau khi kiểm tra hồ sơ, UBND thành phố Gia Nghĩa có ý kiến như sau:

Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết được Nhà nước quyết định giao đất tái định cư tại Quyết định số 996/QĐ-UBND, ngày 25/10/2017 của UBND thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa), về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Quyết định số 175/QĐ-UBND, ngày 01/2/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt kết quả bóc thăm nhận đất tái định cư cho 20 hộ dân tại khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (trong đó có tên Nguyễn Thị Bạch Tuyết nhận lô 09). Như vậy, bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết được nhà nước giao đất tái định cư từ năm 2017-2018.

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-LĐTĐBXH, ngày 19/11/2014 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông về việc cấp Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng.

Căn cứ Giấy chứng tử do UBND phường Nghĩa Trung chứng nhận ngày 17/12/2014 trong đó xác nhận ông Trương Văn Ky đã chết ngày 12/12/2014.

Căn cứ hồ sơ do bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết cung cấp thì ngoài ông Trương Văn Ky là người có công với cách mạng, không còn ai khác là người có công với cách mạng liên quan đến lô đất được bố trí tái định cư.

Từ những cơ sở trên xác định đối với kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết xin miễn giảm tiền sử dụng đất đối với lô đất 09 khi Nhà nước giao đất tái định cư năm **2017-2018** là không có cơ sở giải quyết vì đối tượng Trương Văn Ky là người có công với cách mạng đã chết năm **2014**.

Vậy, UBND thành phố Gia Nghĩa trả lời cho bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết được biết và trả lại toàn bộ hồ sơ đã nộp kèm theo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Phòng LĐTĐ&XH;
- Ban TCD TP;
- Lưu: VT-TNMT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Lưu**